

แต่เอามาวิเคราะห์ - เพื่อกฎที่ จะขึ้น ... (BAY)

ที่มาที่ไป ...

วันนี้ ที่เอาหุ้น BAY มาขึ้นทำเนียบ บาดตาเซียน นั้น ไม่ใช่จะแนะนำอย่างเต็มตัวนะครับ เพราะบางท่าน อาจสงสัยได้ว่า เหนือเมฆยังอยู่ในระยะที่ยังไม่ไวใจตลาด แต่กลับมาเชียร์หุ้นธนาคาร ได้อย่างไร เพราะถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มใหญ่ ที่สำคัญต่อตลาด หรือ น่าจะไปทางเดียวกับตลาด หรือ SET Index ... ที่เอามาวันนี้นั้น ก็อยากจะมาดู เผื่อว่าหากตลาดจะขึ้นจริงๆ หรือ มีแนวโน้มทำ New High ได้ และยืนยันการเป็น Wave 3 ได้แล้วนั้น หุ้นหลักๆ ที่ราคาต่ำๆ ก็อาจจะหันมาเล่นกัน แม้บางที่ยังไม่ทันรู้เลยว่า ปัจจัยพื้นฐาน จะแพงหรือยัง อาจจะแค่เห็นว่ายังขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็น (ดูจากกราฟ) ก็อาจจะโอดใส่กันไม่ยิ่ง การขึ้นนั้น ก็อาจจะขึ้นแรงๆ ตามมาได้...แต่หากว่า สิ่งที่กำลังมานี้ ยังไม่ใช่หรือตลาด ยังไม่สามารถสร้าง New High ได้ เหนือเมฆก็อาจจะหมายถึงว่า หุ้น BAY อาจจะยังไม่น่าสนใจตามเดิมก็ได้... แต่นั่นก็ไม่แน่อีกแหละครับ เพราะหากตลาดซิมๆ sideway ไม่ไปไหน หุ้นตัวหลักๆ ที่ขึ้นมาก่อนแล้ว ก็อาจจะไปไม่ได้ไกล ก็อาจจะหันมาเล่นตัวที่ยังไม่ขึ้นตามตลาดมาก็ได้ หรือถ้าเห็น BAY ผ่านแนวต้านที่สำคัญ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะขึ้นในช่วงที่ตัวอื่นๆ เขากำลังอ่อนกัน...อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ในตลาดหุ้นไทย...และประการสุดท้าย ที่เหนือเมฆเอาหุ้น BAY มาขึ้นบาดตาเซียนนั้น ก็เพราะ มีนักลงทุนถามถึงกันพอสมควร แต่ดีหรือไม่ดีอย่างไร เราเอาเทคนิค มหาทางหนีทีไล่กันไว้ก่อน ก็ไม่เสียหาย ไม่ดี ไม่เล่น

BAY - ถ้าจะดี ต้องผ่าน 24 ถ้าจะร้าย ต้องหลุด 23 ...

แนวโน้มระยะสั้น ... (ภาพบน) เอาช่วงที่ลงจากระดับ 30 โดยประมาณ จนลงมาถึง 18 โดยประมาณเช่นกัน...เราจะเห็นการแกว่งตัวตามภาพนั้น มีรูปแบบที่เป็น (หรือน่าจะเป็น) Pattern เขิงบวก อยู่ ซึ่งหมายถึงว่า แนวโน้มขาลงมาตามภาพนั้น อาจจะต้องจบลงไปแล้ว แต่ทั้งนี้ อาจจะต้องเงื่อนงำที่ว่า ไม่ควรลงมาต่ำกว่า 23.0 อีกเลยด้วย... แต่สัญญาณการจะขึ้นต่อไปได้นั้น ควรจะต้องเห็นการผ่านระดับ 24.0 ไปให้ได้จริงๆ ก่อนด้วย แนวโน้มระยะต่อไป ก็จะมีลุ้นได้ถึง 28.0

ภาพโครงสร้างหลัก ... (ภาพล่าง) เช่นกัน ในภาพนี้ จะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 24.0 (เส้นแนวนอนที่ลากไว้) ถ้าผ่านไปได้ ก็น่าลุ้นได้ถดถ 28+/- หรือ ถ้าจะดีไปกว่านั้น อาจจะเป็นรูปตัว V ที่ 30 ก็ได้

สรุปการให้น้ำหนัก ...มองภาพรวม มีน้ำหนัก 50-50

กลยุทธ์ ... จะซื้อ ก็ต้องห้ามเห็นต่ำกว่า 23 หรือ ยืน 24 จะน่าสนใจ

